

**สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี**

คณะรัฐมนตรีมีมติ

๑. รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติเสนอ ดังนี้

๑.๑ รับทราบ (๑) การเปิดตลาดน้ำมันปาล์มภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ (๒) การกำหนดซื้อสินค้าน้ำมันปาล์มให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๑๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๙ (๓) การปรับองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (๔) การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเก็บสต็อกขององค์การคลังสินค้า และ (๕) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ

๑.๒ เห็นชอบให้ปรับระยะเวลาการเปิดตลาดน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มและการบริหารนำเข้าจากคราวละ ๑ ปี เป็นคราวละ ๓ ปี

๑.๓ เห็นชอบให้เปิดตลาดน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ โดยให้เป็นไปตามข้อผูกพันของทุกกรอบการค้า และมีการบริหารการนำเข้าเช่นเดียวกับกรอบการค้าโลก (WTO) คือ ให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้นำเข้าและกระจายให้ผู้ผลิตภายในประเทศตามที่สมาคมโรงกลั่นน้ำมันเป็นผู้จัดสรร

๒. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายเพิ่มอัตราการสกัดน้ำมันปาล์ม ควรให้มีการปรับระยะเวลาเป็นช่วง ช่วงละ ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๙) ตามระยะเวลาการปฏิรูป ๒๐ ปี เพื่อให้เห็นความคืบหน้าของเป้าหมายอย่างชัดเจนมากขึ้น และเพิ่มช่องทางการตลาดรองรับผลผลิตปาล์มน้ำมันที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต รวมทั้งบริหารความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันปาล์มหรือเกิดภาวะล้นตลาด นอกจากนี้ ควรติดตามสถานการณ์การเปิดตลาดและการนำเข้าน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มที่ปรับเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง หากมีผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มภายในประเทศ ก็ควรเร่งนำเสนอคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติพิจารณาความเหมาะสม ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย